

BÀI GIẢNG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 07/05/2017
LINH MỤC QUẢN NHIỆM PETER NGUYỄN VĂN TƯỜNG
GIÁO ĐOÀN THÁNH GIUSE – TAMPA
(ĐÁNH MÁY LẠI QUA GHI ÂM)

Quý Ông Bà Anh Chị Em Thân Mến,

Tính đến nay, tôi đã đến và làm việc tại giáo đoàn được 22 tháng. Trong thời gian qua tôi đã cố gắng hết sức để làm cho bộ mặt giáo đoàn được đổi thay. Dù không nói ra, nhưng tất cả đều thấy rõ sự khác biệt rất nhiều so với thời gian trước. Chính sự gia tăng số người, số thánh lễ và các sinh hoạt của giáo đoàn đã chứng minh cho sự thay đổi nói trên.

Được sai đến để phục vụ giáo đoàn, tôi luôn làm việc với hết khả năng và chỉ mong ước đem lại những điều tốt đẹp nhất, ngõ hầu làm cho giáo đoàn ngày càng thăng tiến hơn.

Trong tất cả mọi hoạt động, tôi đều lưu tâm nhất là việc cử hành phụng vụ. Chính những điều chỉnh trong phụng vụ mà tôi gặp phải những phản ứng vô cùng mạnh mẽ của một số người. Sự việc tôi từ chối không lập bàn thờ kỷ niệm quốc hận 30/4 trên gian cung thánh cũng là sự bảo vệ cho sứ điệp Tin Mừng Chúa dạy phải sống yêu thương và yêu thương ngay cả kẻ thù. Trong nhà thờ không thể có sự thù hận. Việc quý vị xin lễ cầu nguyện cho những người hy sinh trong cuộc chiến hay chết trên đường tìm tự do, tôi chưa bao giờ từ chối. Tôi đã tham khảo những nhà thờ chung quanh đây như giáo đoàn Các Thánh Tử Đạo VN Largo, giáo xứ Thánh Phan Văn Minh Orlando và những giáo xứ VN tại Houston, Texas như Lộ Đức, Lavng, Ngôi Lời và Các Thánh Tử Đạo VN. Tất cả những nhà thờ này đều không cho làm bàn thờ ngày quốc hận trên gian cung thánh. Sau khi tham khảo các nơi, tôi mới mạnh mẽ từ chối lời đề nghị này, vì tôi biết rằng mình mới ở VN qua, sẽ rất dễ bị chụp mũ và bị dán nhãn. Do đó, tôi chỉ đi theo cách của các nhà thờ chung quanh đây mà thôi. Thế mà tôi vẫn bị những người quá khích trong giáo đoàn làm khổ.

Xin được nói thêm để quý vị tham khảo, tại Orlando, Chúa Nhật 30/4 vừa qua cha Châu có làm giờ cầu Thánh Thể để cầu nguyện cho quê hương đất nước. Nếu giáo đoàn chúng ta không kiêu Đức Mẹ thì chắc chắn đã giờ cầu. Bên Cha Việt, tháng 11 vừa qua có làm buổi thấp nến cầu nguyện cho sự kiện

Formosa gây cá chết, nhưng chỉ làm bên ngoài nhà thờ. Vậy thì việc quý vị đòi làm bàn thờ tổ quốc ngày quốc hận trong nhà thờ có chính đáng không? Hay đằng sau là 1 ý đồ gì khác?

Hơn nữa, Chúa Nhật 30/4 vừa qua là CN thứ 3 Phục Sinh, theo luật phụng vụ thì các CN Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Giáng Sinh, và Mùa Phục Sinh thì không thay thế lời nguyện, kinh Tiền Tụng, màu áo lễ, kể cả cách trang trí trong nhà thờ đều buộc phải theo mùa Phụng Vụ. Ngay cả khi có đám tang cũng phải theo luật chung này. Những ai học Phụng Vụ đều biết rõ. Nếu làm sai thì linh mục là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mặt Giám Mục giáo phận.

Về luật đạo, quý vị vẫn học thuộc lòng 10 Điều Răn thì điều thứ nhất là thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Quý vị đã thực hành điều này như thế nào? Nếu tôi chịu theo lời đề nghị của quý vị thì có chu toàn điều răn thứ nhất trong 10 điều răn Chúa truyền không? Tôi xin trích dẫn câu chuyện trong Cựu Ước để quý vị thấy rõ. Ngày ấy Môsê lên núi ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày để nhận 10 điều răn Chúa truyền cho dân. Lúc xuống núi, thấy dân chúng đang reo hò, ca hát để thờ lạy con bò vàng, ông đã dùng dùi gõ, cầm 2 bia đá khắc 10 điều răn ném vào ngẫu tượng và đập tan nát con bò vàng này. Sau đó, ông cho đem nó đi nghiền nát và bắt dân chúng phải uống cho bằng hết. Còn tôi, tôi phải làm gì đối với quý vị đây? Trì tôi, hay chịu theo việc làm phạm thượng của quý vị? Dám bỏ Thiên Chúa để thờ ngẫu tượng. Biến nơi thánh thiên thành nơi sùng bái một thể lực trần thế.

Thực ra, việc làm bàn thờ tổ quốc nhân ngày quốc hận chỉ là việc trả thù cá nhân, những người này đã mượn tay một số người để đóng đinh tôi, vì tôi đã không đáp ứng yêu cầu của họ. Một số người trong quý vị đã vô tình bị lợi dụng mà vẫn không nhận ra ý đồ của những người này. Có những người lại còn bênh vực và lái chuyện sang 1 hướng khác để tránh né sự đánh giá của cộng đoàn. Tôi không biết những người này đã hùa theo hay có ý đồ gì khác. Việc tôi từ chối yêu cầu làm bàn thờ tổ quốc trên gian cung thánh đã từng xảy ra từ năm ngoái. Chính việc từ chối này mà tôi đã bị rêu rao và bị chỉ trích trong cộng đồng qua tin nhắn, email và điện thoại. Tôi đã không phiền trách và bỏ qua cho lỗi phạm mang tính cá nhân này. Năm nay sự việc trên lại tiếp diễn, nhưng với quy mô lớn hơn và nhằm lôi kéo nhiều người hơn trong giáo đoàn để tạo áp lực và làm cho tôi suy sụp. Năm sau, nếu quý vị tiếp tục đòi

hỏi làm bàn thờ tổ quốc ngày quốc hận trên gian cung thánh thì xin phép ĐGM và đem giấy phép về đây thì tôi sẽ cho.

Đôi khi Quý vị muốn làm gì thì làm mà thiếu suy nghĩ về hậu quả sẽ để lại cho giáo đoàn. Những cố gắng trong thời gian qua đã bị phá đổ bằng biến cố vừa rồi. Chúng ta đang được tiếng tốt vì có nhiều thay đổi tích cực, nay tòa GM đã biết chuyện nội loạn và chống đối của Quý vị. Không biết rồi đây khi chúng ta xin điều này, điều khác, tòa GM có chấp nhận hay không? Trong khi chúng ta vẫn còn dưới quyền giám hộ của 1 giáo xứ Mỹ mà còn phản loạn và bất trị như thế thì liệu lúc trở độc lập ta có ngoan ngoãn hay trở nên bất trị hơn?

Vậy thì ông Cha nào dám liều mình về giúp cho 1 cộng đoàn lúc nào cũng xăm xoi để chống báng như thế? Chúng ta làm 1 thì nghĩ 2 chứ đừng nông cạn kéo để lại những hậu quả khó lường cho chính chúng ta.

Vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Tư 17/05 này, các linh mục dòng Thánh Thể đang việc trong giáo phận, cùng tháp tùng với Bề Trên Giám Tỉnh Mỹ để Tòa GM để gặp gỡ và trao đổi về sứ vụ của dòng với ĐGM Gregory Parks. Tôi sẽ gặp riêng và sẽ cho ngài biết tình của giáo đoàn chúng ta.

Về phần tôi, là linh mục, tôi không được phép loại trừ hay ghét bỏ 1 ai, vì như thế sẽ đi ngược với lời tôi rao giảng. Nhưng việc điều chỉnh hay nhắc nhở chính là trọng trách mà người mục tử phải thi hành. Nếu tiếp tục im lặng thì chẳng khác nào tôi thừa nhận việc làm trên của Quý vị là đúng đắn.

Vì sự việc vừa qua diễn ra một cách công khai, nên tôi xin được nhắc nhở công khai. Xin hãy dừng lại ngay những việc làm đen tối này. Dừng tiếp tục lôi kéo nhiều người và đường tội lỗi của mình nữa. Nếu quý vị vẫn ngoan cố làm điều này, thì chắc chắn Quý vị sẽ phải gánh chịu những hình phạt xứng với tội mà Quý vị đã gây ra. Tôi mời gọi Quý Vị hãy hoán cải và hãy trở về với nẻo chính, đường ngay. Dừng để ma quỷ thù cơ lợi dụng mà gây mất tình hiệp nhất trong cộng đoàn. Đây là lần thứ 2 chuyện này xảy ra. Nếu còn tái phạm lần thứ 3 thì tôi phải nêu rõ danh tánh để cả giáo đoàn cùng luận tội.

Sự việc xảy ra vào tối Thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua làm TÔI MẤT BÌNH AN và không thể dâng thánh lễ Vọng Phục Sinh được. Tôi đã nhắn tin cho chú Ban là trưởng ban Phụng Vụ rằng: tôi nhờ cha Tước hoặc cha Thái làm lễ thay tôi. Sau đó tôi nghe có người cho rằng tôi phạm 1 tội lớn là đã không dâng thánh lễ cho cộng đoàn. Những người này dựa vào đây để nói rằng đây là 1 lỗi nặng? Xin hãy trích dẫn giáo luật và luật phụng vụ để tôi được rõ. Về phần

Quý vị, trước khi tôi về đây, Quý vị có được cử hành Tam Nhật Thánh bằng tiếng Việt riêng như bây giờ không? Và ngay lần vừa qua, tôi đã dự định sẽ không cử hành Tam Nhật Thánh vì chúng ta không có chỗ và không được cử hành đúng giờ quy định theo luật phụng vụ. Nhưng cuối cùng, tôi đã thương lượng để Quý vị có Tam Nhật Thánh riêng. Vậy thì tôi làm mọi sự là vì lợi của Quý vị hay bản thân tôi?

Với những gì đã xảy ra, tôi tha thiết kêu mời anh chị em hãy hoán cải, hãy hướng về điều thiện và hãy làm việc lành. Hãy cố gắng sống yêu thương và thông cảm và tha thứ chon hau. Xin cũng tha thứ cho tôi nếu tôi có điều gì làm phật lòng quý vị. Nay tôi chính thức công khai xin lỗi vì những thiếu sót này hay những sai phạm mà tôi đã cố ý hay vô tình gây ra. Xin hãy vì Chúa, vì giáo đoàn mà hết tình xây dựng ngôi nhà chung. Đừng để ý riêng làm ảnh hưởng và cản trở bước tiến của giáo đoàn. Đừng làm điều gì khiến các thế hệ sau phải oán trách khi nhắc đến tên. Hãy nhớ rằng: tất cả mọi việc làm của chúng ta hôm nay đều được phơi bày trước mặt Chúa trong ngày phán xét. Do đó, đừng để vấp phạm hôm nay làm ảnh hưởng đến phần rỗi mai sau.

Về phần tôi, chắc chắn tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Nếu theo ý kiến của số đông thì sẽ mất lòng 1 số nhỏ. Vì liệu rằng, con số nhỏ của quý vị có duy trì nổi giáo đoàn này không? Xin hãy thông cảm cho tôi trong cách chọn lựa này, xin Quý vị hãy vì giáo đoàn mà cố gắng chấp nhận cách thức làm việc của tôi.

Là người hướng dẫn tâm linh, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tòa Chúa về đường lối và cách thức làm việc của mình. Tôi luôn tâm niệm rằng khi còn làm việc thì phải cố gắng tạo những ấn tượng đẹp và lúc ra đi phải để lại sự tiếc thương và luyện nhớ trong lòng mọi người. Còn quý vị là những phần tử của giáo đoàn, xin cũng hãy tạo những kỷ niệm đẹp chon hau và cho những người mình gặp gỡ. Có như thế, cuộc sống mới tươi vui, hạnh phúc và mang lại nhiều ý nghĩa hơn.

Giáo đoàn sẽ tiến hay lùi là do sự hiệp nhất và những cố gắng từng ngày của quý vị. Do đó, xin mọi người hãy vì lợi ích chung mà dẹp bỏ ý riêng, để Thánh ý Chúa được thể hiện và vinh quang của Ngài được rạng tỏ nơi những việc làm đầy tình người của anh chị em.

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, quan thầy của giáo đoàn, ban cho anh chị em đầy tràn ân sủng và bình an để trở nên những Kitô hữu thánh thiện giữa lòng thế giới hôm nay.